

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๘๐๒/๑๒๘๙



๒๒

มกราคม ๒๕๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 1319 ๓๕๑

รับที่(อีเมล) -

วันที่ 27 ส.ค. 2564 9.70

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

เรื่อง ผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ และการประชุมผู้นำ  
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ  
เรื่องผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ และการประชุมผู้นำ  
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒ นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ  
โดยพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามผลการประชุมผู้นำ ข้างต้นดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
และการแก้ปัญหาที่สำคัญในด้านต่างๆ มีผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งอนุภูมิภาคฯ  
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลกระทบและมิติการพัฒนาในด้านต่างๆ  
อย่างครอบคลุมและรอบคอบ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ยังคงต้องติดตามการขับเคลื่อน  
การดำเนินความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะภายใต้สาขา  
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการหยิบยกประเด็นหรือข้อเสนอกับผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ  
(North Korean Refugees) หรือผู้แปรพักตร์ชาวเกาหลีเหนือ (North Korean Defectors) เนื่องจากบางส่วน  
ใช้ประเทศในอนุภูมิภาคฯ รวมถึงไทย เป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางไปยังสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศที่สาม

๒. กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น อาจพิจารณาในประเด็นการดำเนินความร่วมมือ  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง (ACMECS) เพิ่มเติม  
โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของแผนแม่บท ACMECS ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) การวางแผนปฏิบัติการ  
เพื่อพัฒนาความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ACMECS กับญี่ปุ่น ควบคู่กับการจัดทำโครงการสำคัญเร่งด่วนภายใต้  
การจัดตั้งกองทุน ACMECS การดำเนินการภายใต้ข้อริเริ่มของญี่ปุ่นในโครงการด้านพลังงานต่าง ๆ ประกอบกับ  
หุ้นส่วนพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่น - สหรัฐฯ (JUMPP) และข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการประสานการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ณัฐพล นาคพาณิชย์)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๓๕๐๗ | โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๖๕